



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.๐๓๕ ๕๕๑๔๒๐

ที่ สพ ๐๗๓๓/๔๓

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ลงนามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขยายและเวชภัณฑ์มิใช่ยา และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน สาธารณสุขอำเภออุทอง

### เรื่องเดิม

ตาม แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป็นแผนที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจากแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕) ที่ขยายกรอบเวลาให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบผลักดันสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนระดับ ๑ ถึงแผนระดับ ๓ ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยมีเป้าหมายคือ “กระทรวงสาธารณสุข ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ” และนำมาตรการ Three Pronged measures (มาตรการ หอก ๓ แฉก : LPL) มาใช้ในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย (๑) การบังคับใช้กฎหมาย (Law enforcement) (๒) การป้องกันการทุจริต (Prevention) และ (๓) ความรอบรู้สุจริต (Literacy) และขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามคำขวัญ (Motto) ที่ว่า “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (Together Against Corruption : TAC)

### ข้อเท็จจริง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทอง เข้ารับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในตัวชี้วัดที่ ๙ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทอง ไม่ยอมรับ ไม่ทนต่อการโกง และสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตและยังเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เป็นองค์กรต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร และการเคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็นจริยธรรมสากล ผ่านการประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทอง ในการบริหารงานที่เป็นไปด้วยหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทอง จัดทำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขยายและเวชภัณฑ์มิใช่ยา และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทอง หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศเจตนารมณ์

การต่อต้านการทุจริตฯ รวมทั้งเป็นประธานในพิธีกล่าวประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ในวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้และขออนุญาตนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป



(นายธานินทร์ เพ็งอ้น)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่

-ลงนามแล้ว



(นายสุยธิน แช่ตัน)

สาธารณสุขอำเภออุ้มผาง  
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗